

Số: 262 /GD&ĐT

Gia Lâm, ngày 24 tháng 9 năm 2020

V/v: Triển khai cuộc thi TOEFL
Primary Challenge và TOEFL Junior
Challenge năm học 2020 -2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS thuộc huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lâm nhận được Công văn số 1016/2020/CV-IIG ngày 11/9/2020 của Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam – Đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) về việc tiếp tục phối hợp tổ chức cuộc thi TOEFL Primary Challenge dành cho học sinh Tiểu học và TOEFL Junior Challenge dành cho học sinh THCS năm học 2020 – 2021.

Đây là cuộc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành riêng cho học sinh cấp Tiểu học và THCS, sử dụng các bài thi quốc tế của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) – TOEFL Primary, TOEFL Junior và TOEFL ITP để làm tiêu chuẩn đánh giá. Cuộc thi được tổ chức thành 03 Vòng thi: Vòng Sơ loại (Vòng 1 – được IIG tài trợ toàn bộ chi phí thi), Vòng Chung kết Thành phố (Vòng 2 – học sinh nộp lệ phí nhận phiếu điểm quốc tế) và Vòng Chung kết Quốc gia (Vòng 3 – IIG tiếp tục tài trợ toàn bộ chi phí thi). Tất cả thí sinh tham dự Vòng 2 cuộc thi sẽ nhận được phiếu điểm quốc tế TOEFL Primary (với thí sinh Tiểu học) hoặc TOEFL Junior (với thí sinh THCS). Các thí sinh đạt giải trong cuộc thi sẽ nhận được Phần thưởng và Giấy khen do Ban Tổ chức trao tặng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị các trường tích cực phổ biến thông tin của cuộc thi đến giáo viên, phụ huynh và học sinh các lớp; đồng thời tạo điều kiện để các em tham gia cuộc thi trên tinh thần tự nguyện. Cụ thể như sau:

1. Đối với học sinh Tiểu học: Phát động và hướng dẫn rộng rãi để học sinh lớp 2, 3, 4, 5 tự nguyện đăng ký tham dự cuộc thi. Danh sách đăng ký được tập hợp và gửi đến địa chỉ email: sales.hn@iigvietnam.edu.vn của Ban Tổ chức **trước ngày 11/11/2020**. Các trường nhận phiếu đăng ký tại phòng GDĐT vào ngày 01/10/2020, sau đó tổng hợp danh sách theo mẫu hoặc cho học sinh đăng ký trực tiếp vào danh sách.

2. Đối với học sinh THCS: Phát động và hướng dẫn rộng rãi để toàn thể học sinh tự nguyện đăng ký tham dự cuộc thi. Danh sách đăng ký được tập hợp và gửi đến địa chỉ email: sales.hn@iigvietnam.edu.vn của Ban Tổ chức **trước ngày 19/10/2020**. Các trường nhận phiếu đăng ký tại phòng GDĐT vào ngày



01/10/2020, sau đó tổng hợp danh sách theo mẫu hoặc cho học sinh đăng ký trực tiếp vào danh sách.

3. Các trường tạo điều kiện để BTC cuộc thi phát các tài liệu giới thiệu cũng như treo/lắp các ấn phẩm quảng bá (băngrôn, áp phích...) về cuộc thi trong thời gian phát động và quá trình diễn ra cuộc thi.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Thị Hải Yến

